

Kaalaman Tungkol sa Mga Gamot Para sa Diabetes



Maaaring mag-iba ang iskedyul ng pag-inom ng gamot kapag naospital (o sa pagitan ng bahay at ospital). Konsultahin ang doktor tungkol sa iskedyul sa bahay bago lumabas ng ospital.

Mga Tableta o Kapsula

URI NG GAMOT AT PANGALAN	PAANO ITO UMEPEKTO	MGA POSIBLENG MASAMANG EPEKTO	MAKIPAG-USAP SA IYONG DOKTOR
GLUCOPHAGE (Metformin)	Pinipigilan ang atay na maglabas ng napakaraming asukal.	Maaaring maging sanhi ng pagtatae, pananakit ng tiyan at kabag.	Kung mayroong problema sa baga, kidney, o atay, CHF o congestive heart failure o humihinang puso.
DIABETA (Glyburide) GLUCOTROL (Glipizide) AMARYL (Glimiperide)	Nag-iistimula sa lapay (pancreas) upang magpalabas ng mas maraming insulin.	Mababang asukal sa dugo, pakiramdam na ibig masuka, pagsusuka at pagtaas ng timbang.	Kung mayroong problema sa atay o kidney o allergy sa sulfa medications.
JANUVIA (Sitagliptin) ONGLYZA (Saxagliptin) TRADJENTA (Linagliptin)	Pinipigilan ang atay na magpalabas ng napakaraming asukal at nagdadagdag ng insulin habang kumakain.	Pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pagtatae o inuuhog na ilong.	Kung mayroong sakit sa kidney o atay.
ACTOS (Pioglitazone) AVANDIA (Rosiglitazone)	Ginagawang mas sensitibo ang mga selyula ng kalamnan sa insulin.	Mababang asukal sa dugo, pananakit ng ulo, pamamaga, pagdagdag ng timbang, at pamamaga ng bukung-bukong (ankle).	Kung may mga problema sa puso o atay. Maaaring magdulot ng pamamaga sa mukha o mga binti. Maaaring makadagdag sa peligro ng pananakit ng dibdib o atake sa puso.
PRECOSE (Acarbose) GLYSET (Miglitol)	Pinapabagal ang pagtunaw ng carbohydrates.	Pananakit ng tiyan at pagtatae.	Kung mayroong mga problema sa tiyan o atay.
PRANDIN (Repaglinide) STARLIX (Nateglinide)	Pinapataas ang dami ng insulin sa katawan.	Mababang asukal sa dugo, pagtaas ng timbang at pagkaranas ng sintomang katulad ng trangkaso.	Kung mayroong mga problema sa kidney o atay. Iwasan ang grapefruit at grapefruit juice.

Insulin at iba pang Injectables

Insulin

GAMOT AT PANGALAN	PAANO ITO UMEEPEKTO	NAGSISIMULANG UMEPEKTO	PINAKAMALAKAS ANG EPEKTO	ENDS	MGA TAGUBILIN
APIDRA (Glulisine) HUMALOG (Lispro) NOVOLOG (Aspart)	Bolus Fast-acting	5-15 Minuto	1-2 Oras	4-6 Oras	Malinaw tingnan. Gamitin kapag nakakain na
Regular	Bolus Short-Acting	30-60 Minuto	2-3 Oras	6-8 Oras	Malinaw tingnan. Gamitin 30 minuto bago kumain.
NPH	Basal Intermediate Acting-	2-4 Oras	6-10 Oras	10-18 Oras	Malabo tingnan. Rolyohin para ihalo. Gamitin batay sa payo ng doktor.
LANTUS (Glagine) LEVEMIR (Detemir)	Basal Long-Acting	1-2 Oras		Kulang-kulang 24 Oras	Malinaw tingnan. Gamitin sa parehong oras, araw-araw. Huwag paghahaluin sa ibang insulin
50/50 at 70/30	Kombinasyon ng Pre-Mix at Regular	30-60 Minuto	3-12 Oras	12-20 Oras	Malabo tingnan. Rolyohin para ihalo. Gamitin batay sa payo ng doktor.
75/25 at 70/30	Kombinasyon ng Pre-Mix at Rapid-Acting	30-60 Minuto	3-12 Oras	12-20 Oras	Malabo tingnan. Rolyohin para ihalo. Gamitin batay sa payo ng doktor.

Iba pang Injectables

GAMOT AT PANGALAN	PAANO ITO UMEEPEKTO	MGA POSIBLENG MASAMANG EPEKTO
BYETTA/BYDUREON (Exenatide) VICTOZA (Liraglutide)	Nakakatulong sa paggawa ng insulin.	Pakiramdam na ibig masuka, pagsusuka, Bumabang gana sa pagkain, Hirap sa pagdumi
SYMLIN (Pramlintide)	Nakakatulong sa pagpapababa ng dami ng asukal sa dugo matapos kumain. Ginagamit kasama ng insulin sa oras ng pagkain	Pakiramdam na ibig masuka, pagsusuka, Bumabang gana sa pagkain